

# พฤษภา จัดฟรีเสวนา “Sustainability Community 2012: อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

”

พฤษภา ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฟรีเสวนา “Sustainability Community 2012: อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” 28 กันยายนนี้ ที่ตลาดหลักทรัพย์”



นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤษภา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้ชุมชน ตลอดจนสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาเรื่อง “Sustainability Community 2012: อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข” นายเมธา กล่าว

“งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรมาร่วมเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหมู่บ้านจัดสรรและการบริหารชุมชน โดยแบ่งการเสวนาออกเป็นสองช่วง ในช่วงแรกจะเสวนากันในประเด็นด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อควรรู้ สำหรับการอยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร อาทิ คุณธีรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คุณถวัลย์ ทิมसार ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรมที่ดิน คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี ส่วนในช่วงที่สองจะเป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยมีวิทยากร อาทิ คุณพิเชนศ ต๊ะปวง ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒนา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”

“ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้เบื้องต้นของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว ในด้านของผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนนิติบุคคล ตลอดจนจนแนวทางและข้อคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการชุมชน หมู่บ้านจัดสรรด้วย ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาแนวทางการบริหารงานนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรร อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดไปสู่สมาชิกของแต่ละชุมชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย และมีความสุขอย่างยั่งยืน อันเป็นวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดงานในครั้งนี้” นายเมธา กล่าว

งานเสวนา “Sustainability Community 2012: อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน ศกนี้ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ [www.communities2012.com](http://www.communities2012.com) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโย พรหมชาติ โทร 02-209 3900 ต่อ 3406 Email: [yo\\_p@pruksa.com](mailto:yo_p@pruksa.com) พิเศษสำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนร่วมงาน จะได้รับของที่ระลึกในวันงาน